



TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

THƯ CHỨC TẾT MẬU TUẤT & MỤC VỤ MÙA CHAY 2018 CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày 22 tháng Chạp, Đinh Dậu

Kính gửi: Quý Cha, quý Tu sĩ, Chứng Sinh
và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng

Anh chị em trong gia đình giáo phận rất thân mến,

Trước thềm Năm Mới, tôi thân gửi lời mừng xuân phúc lộc và an vui của Thiên Chúa đến quý Cha, quý Tu sĩ, chứng sinh, quý Ông Bà cao niên và quý anh chị em giáo dân Đà Nẵng tại quê nhà cũng như đang sống xa quê hương.

Tết Nguyên đán là thời khắc khai mở một năm mới để những người thân trong gia đình, xóm giềng, bằng hữu có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ những vui buồn đã qua và cầu chúc cho nhau muôn điều tốt lành. Mừng xuân vui Tết Nguyên đán năm nay, chúng ta cũng khởi đầu Mùa Chay thánh để chuẩn bị tâm hồn đón nhận mầu nhiệm Phục Sinh.

Thật vậy, mùa Chay mời gọi mỗi tín hữu chúng ta “*chay tịnh phần xác, chế ngự nét xấu và nâng cao tâm hồn*” để xứng đáng hưởng ơn sự sống vĩnh cửu của Đấng Cứu Thế. Trong sứ điệp Mùa Chay năm 2018 này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở cộng đoàn dân Chúa cách thể thực hành chay tịnh để thắng vượt những cám dỗ của ác thần và sự vô tâm nguội lạnh đe dọa đời sống trọn hảo: “*Nhất là, tôi mời gọi các phân tử của Giáo hội hãy nhiệt thành tiến bước trên con đường mùa Chay được nâng đỡ nhờ các hoạt động làm phúc bố thí, chay tịnh và kinh nguyện. Nếu đôi khi lòng bác ái dường như bị tắt lịm trong bao nhiêu tâm hồn, thì nó vẫn không bị lịm đi trong con tim của Thiên Chúa! Ngài luôn ban cho chúng ta những cơ hội mới để chúng ta có thể tái bắt đầu yêu thương*”

Khi phải đối diện với những khuynh hướng bản năng nuông chiều thân xác và ưa thích những thú vui giả trá trong cuộc sống trần thế của mỗi người tín hữu, tôi xin mời gọi anh chị em, đặc biệt là các bạn trẻ và những bậc cha anh trong các gia đình lưu tâm nhiều hơn đến việc luyện tập cho mình khả năng làm chủ bản thân trong từng giây phút sống; đừng phung phí thời gian, sức lực và tiền bạc vào những đam mê ăn uống, vui chơi hoặc cờ bạc. Ý thức về việc chay tịnh phần xác sẽ giúp chúng ta vượt qua những thói xấu để có thể xử dụng thời gian thực thi những điều lành cho bản thân, gia đình và tha nhân trong suốt cuộc đời.

Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa Ba Ngôi, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Trà Kiệu ban tràn đầy phúc ân cho cuộc sống của từng người, từng gia đình anh chị em suốt năm Mậu Tuất 2018.

Nguyện Chúa Thánh Thần, Đấng đã hướng dẫn Đức Kitô vượt qua những cám dỗ của ma quỷ nơi hoang địa cũng giúp mỗi người chúng ta nhiệt tâm sống tinh thần chay tịnh, hi sinh, bác ái và cầu nguyện từ những ngày Tết nguyên đán này.

Kính chúc Quý Cha, quý Tu sĩ, Chứng sinh và mọi thành viên trong gia đình Giáo phận niềm vui và an bình trong mùa Chay thánh và luôn vui sống để phụng thờ Thiên Chúa và “*đem tinh thần Phúc Âm vào đời sống gia đình cũng như xã hội*” trong Năm Mới này.

Giám mục của anh chị em,



+ Giuse Đặng Đức Ngân
Giám mục Giáo phận Đà Nẵng